

Tassal Group เตรียมขยายการลงทุนในธุรกิจฟาร์มเลี้ยงกุ้งของออสเตรเลีย

Tassal Group ผู้ประกอบการฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาแซลมอนและฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งของออสเตรเลีย เปิดเผยผลดำเนินงานของบริษัทครึ่งปีแรก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ว่าบริษัทมีกำไรสุทธิทั้งสิ้น ๓๑.๗ ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๒ จากปีก่อนหน้า ผลประกอบการ (Turnover) ครึ่งปีแรกมีมูลค่ารวม ๓๒๖ ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๕ และมีกระแสเงินสดจากการดำเนินการ (Operating cash flow) จำนวน ๗๙.๖ ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ ๙๖.๓ มีปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๖.๔ โดยมีผลผลิตรวม ๒๑,๗๑๐ ตัน ซึ่งนับเป็นผลประกอบการที่ดีที่สุดของบริษัทจากการดำเนินธุรกิจที่ผ่านมา ทำให้ Tassal Group ได้ทุ่มงบประมาณจำนวน ๓๐ ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียสำหรับการขยายธุรกิจเพื่อรองรับการผลิตที่จะเพิ่มขึ้นตามเป้าหมายที่กำหนดไว้คือ ๒๐,๐๐๐ ตัน รวมทั้งวางแผนขยายฟาร์มเลี้ยงกุ้งของ Fortune Group ที่บริษัทได้เข้าถือครองเมื่อปี ๒๕๖๑ โดยกำหนดเป้าหมายเพิ่มผลผลิตจาก ๔๕๐ ตันต่อปี เป็น ๓,๐๐๐ ตันต่อปี ภายในระยะเวลา ๓ - ๕ ปีต่อจากนี้ และได้ประสานงานกับรัฐบาลควีนส์แลนด์เพื่อหาพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้ง



รัฐบาลควีนส์แลนด์ระบุว่าควีนส์แลนด์มีพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการประมงรอบชายฝั่งประมาณ ๗,๐๐๐ เฮกตาร์ หรือ ๔๓,๗๕๐ ไร่ ปัจจุบันบ่อเลี้ยงกุ้งของ Fortune Group จำนวน ๓ แห่ง มีพื้นที่รวมกัน ๒๗๐ เฮกตาร์ หรือ ๑,๖๘๗ ไร่ มีกำลังการผลิตกุ้งจำนวน ๓,๘๐๐ ตัน (คำนวณจากผลผลิต ๒.๒๔ ตันต่อไร่) และยังมีพื้นที่ที่อยู่ระหว่างการขออนุญาตจากรัฐบาลอีกประมาณ ๑,๓๔๓ ไร่ หากการดำเนินงานเสร็จสมบูรณ์ คาดว่าจะมีผลผลิตกุ้งรวมทั้งสิ้นมากกว่า ๖,๘๐๐ ตัน

นาย Mark Ryan ประธานบริหาร Tassal Group แสดงความมั่นใจว่าบริษัทจะเริ่มได้กำไรจากฟาร์มเลี้ยงกุ้งของ Fortune Group รวมทั้งความต้องการแซลมอนของตลาดยังมีอย่างต่อเนื่อง ทำให้ Tassal Group เติบโตอย่างมากจนอยู่ในสถานะที่มีความมั่นคงสูงสุด มีการวางยุทธศาสตร์เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทในระยะยาว รวมทั้งกิจการยังมีความหลากหลายขึ้นทั้งธุรกิจปลาแซลมอนและฟาร์มเลี้ยงกุ้ง ซึ่ง Tassal

จะประยุกต์ใช้แผนการดำเนินธุรกิจฟาร์มแซลมอนในการบริหารฟาร์มกุ้ง ทั้งด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม การคัดเลือกและขยายพันธุ์ การจัดการฟาร์มที่ตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืน

นาย Ryan ได้กล่าวถึงการขยายกิจการจากฟาร์มแซลมอนมาลงทุนในธุรกิจเลี้ยงกุ้งเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันมูลค่าการซื้อขายปลาแซลมอนและกุ้งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๗๐ ของการค้าปลีกอาหารทะเลของออสเตรเลีย แต่การเลี้ยงกุ้งในประเทศมีปริมาณไม่เพียงพอสำหรับตลาดในอนาคต กุ้งจำนวนกว่า ๖๐,๐๐๐ ตัน ที่วางจำหน่ายในออสเตรเลียมีเพียงร้อยละ ๑๐ เท่านั้นที่เป็นผลผลิตในประเทศ ขณะที่เมื่อเปรียบเทียบกับตลาดปลาแซลมอนที่เป็นผลผลิตท้องถิ่นถึงร้อยละ ๙๐ อีกทั้งผู้บริโภคมีความต้องการกุ้งที่ผลิตในประเทศมากกว่ากุ้งนำเข้า ประกอบกับปริมาณการบริโภคกุ้งเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับความต้องการปลาแซลมอน แต่ผู้ลงทุนในธุรกิจกุ้งของออสเตรเลียยังมีไม่มาก อัตราการแข่งขันน้อย ดังนั้น Tassal Group จึงเล็งเห็นโอกาสอันสำคัญที่จะการถ่ายทอดความสำเร็จของธุรกิจฟาร์มปลาแซลมอนสู่ธุรกิจฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งในออสเตรเลีย

ด้านนาย Mark Furner รัฐมนตรีด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและประมงของรัฐควีนส์แลนด์ (Minister for Agricultural Industry development and fisheries) ได้แสดงความเห็นว่าโครงการขยายกิจการของ Tassal Group เป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้ควีนส์แลนด์เป็นผู้นำด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของโลกตามวิสัยทัศน์ที่ได้วางไว้ นอกจากนี้การขยายฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งดังกล่าวยังเป็นการสร้างงานให้กับคนในชุมชนกว่า ๑๐๐ ตำแหน่งในช่วงที่มีการผลิตสูงสุดอีกด้วย

ข้อคิดเห็นของสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รา

ออสเตรเลียมีความพยายามในการขยายการผลิตกุ้งจากการเพาะเลี้ยงในประเทศอย่างต่อเนื่อง หลังจากเกิดการระบาดของโรคไวรัสตัวแดงดวงขาวในรัฐควีนส์แลนด์เมื่อต้นปี ๒๕๖๐ ส่งผลให้อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำของออสเตรเลียซบเซาเป็นอย่างมาก ผู้เพาะเลี้ยงบางรายถึงกับเลิกกิจการไปเลย อย่างไรก็ตาม ปริมาณการผลิตกุ้งภายในประเทศออสเตรเลียไม่เคยสูงเกินกว่า ๔,๐๐๐ ตัน/ปี สาเหตุจากการที่ไม่สามารถขยายพื้นที่เพาะเลี้ยงได้เนื่องจากปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะชุมชนซึ่งไม่ต้องการให้มีการเพาะเลี้ยงกุ้งในบริเวณใกล้เคียง ส่งผลให้มีปริมาณกุ้งไม่เพียงพอต่อปริมาณความต้องการบริโภคในประเทศ อีกทั้งกุ้งที่ผลิตในประเทศมีราคาสูงกว่ากุ้งนำเข้า ออสเตรเลียจึงต้องอาศัยการนำเข้าเป็นหลัก การเพิ่มการผลิตของ Tassal จึงไม่น่าจะมีผลกระทบมากนัก อย่างไรก็ตาม สิ่งที่น่าเป็นกังวลมากกว่าคือมาตรการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพโดยเฉพาะโรคกุ้ง ซึ่งออสเตรเลียมักจะนำมาใช้เป็นข้อกีดกันทางการค้า และปกป้องผู้ผลิตในประเทศ ผู้ผลิตและผู้ส่งออกจึงยังต้องเพิ่มความระมัดระวังและความเข้มงวดตลอดกระบวนการผลิต เพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาดของตนไว้ให้ได้

ที่มา : <https://www.undercurrentnews.com/2019/01/31/tassal-puts-21-6m-into-expanding-newly-acquired-shrimp-farm/>
<https://www.undercurrentnews.com/2019/02/14/salmon-farmer-tassal-eyes-more-shrimp-ma-to-hit-20000t-production/>
<https://www.undercurrentnews.com/2019/02/14/tassal-ceo-targets-record-year-with-move-into-shrimp-farming-strong-salmon-demand/>

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รา
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒